

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, คาดยังพักตัวรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) หลังการประชุมในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

*ดอลลาร์รักษาช่วงบวกเมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย และยูโรทรงตัว หลังดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน เมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลบ่งชี้ถึงภาพรวมเศรษฐกิจที่สดใสขึ้นของทั้งสหรัฐ และยูโรโซน

*จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ ในสัปดาห์ล่าสุด ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี 49 ซึ่งหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้น และเป็นปัจจัยที่หนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า

*เยนแทบจะไม่มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของญี่ปุ่น ซึ่งออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดไว้ และไม่ได้กระตุ้นให้มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก โดยดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนมิ.ย. จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

*ยูโรได้รับปัจจัยบวก หลังจากมีรายงานว่า กิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีและฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นมากเกินคาด ซึ่งช่วยลดมุมมองเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจในยูโรโซน ที่อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นต่อรัสเซีย

*แต่ยูโรยังคงมีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าลงในช่วงสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนยังคงมีมุมมองเชิงลบในระยะยาวต่อยูโร เพราะคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยอีซีบีได้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนก่อน และเปิดช่องที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินลงอีก ซึ่งจะกระทบต่อยูโร

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ
รพท.วันนี้ อยู่ที่ 31.828 บาท
- *08.53 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.85/87 จาก 31.82/84 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.84/88 จาก 31.82/86 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.76/77 จาก 101.81 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3464/66 จาก 1.3463 เมื่อวาน

"ช่วงนี้ตลาดก็คงจะดูตัวเลขเศรษฐกิจไปเรื่อยๆ เพื่อคาดการณ์ว่าการประชุม
เฟดส์ปาด้าหน้า จะออกมาเป็นยังไง พวกที่รอซื้อดอลลาร์อยู่ พอเห็นว่าเริ่มขึ้นได้ ก็เริ่ม
จะเข้ามาซื้อกันบ้าง" ดิลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย ตามแรงขายทำกำไรระยะสั้น
ที่มีเข้ามาต่อเนื่องจากเมื่อวาน รวมถึงการเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า
ขณะที่นักลงทุนกำลังติดตามข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ เพื่อประเมินแนวโน้มท่าทีของเฟด
ในการประชุมสัปดาห์หน้า
ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะยังอยู่ในช่วงของการพักตัวต่อไป โดยมีกรอบ
การเคลื่อนไหวที่ 31.80-31.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้